

Số: / BC-UBND

Thanh Định, ngày 03 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO**Tình hình thực hiện công tác gia đình năm 2024***Kính gửi:* Phòng Văn hoá và thông tin huyện Định Hóa**I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2024.****1. Công tác tham mưu, chỉ đạo**

Ngay từ đầu năm công tác gia đình đã được Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác gia đình trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó đã xác định được vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

II. KHÁI QUÁT CHUNG

Thanh Định là một xã phía nam của huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 15 km về phía nam, có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.895,64 ha, tổng số hộ là 1.133 hộ với 4.630 nhân khẩu, với 09 xóm có 14 dân tộc anh em cùng đoàn kết chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 80%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định và giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong những năm qua từng bước được cải thiện và nâng cao. Ngành nghề chủ yếu nhân dân trong xã chủ yếu là nông nghiệp, lâm nghiệp.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN**1. Công tác ban hành văn bản**

Xác định tầm quan trọng của Công tác gia đình, gia đình là tế bào của xã hội, xây dựng gia đình với mục tiêu gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là trách nhiệm của toàn xã hội, của cơ quan quản lý Nhà nước mà trước hết là của từng gia đình.

Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các xóm triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về công tác gia đình, và triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện chương trình công tác năm 2024 UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện cụ thể như sau:

Kế hoạch số: 34/KH-UBND ngày 12/03/2024 về thực hiện công tác gia đình trên địa bàn xã Thanh Định năm 2024.

Kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 21/03/2024 về việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Thanh Định năm 2024.

Kế hoạch số 81/KH-BCĐ ngày 17/6/2024 của UBND xã Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2024

Tiếp tục triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến từng hộ gia đình, nhất là những hộ đã cam kết thực hiện các tiêu chí ứng xử trong gia đình. Trong năm, 100% số hộ gia đình đã đăng ký tham gia thực hiện cơ bản đều thực hiện tốt theo các nội dung trong Bộ tiêu chí, qua đó ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa gia đình, tôn trọng lẫn nhau của các thành viên trong gia đình đã được nâng lên rõ rệt, ông bà, cha mẹ yêu thương gương mẫu, mẫu mực; con cháu thảo hiền, ngoan ngoãn, lễ phép; anh em đoàn kết, hòa thuận, chia sẻ; vợ chồng nghĩa tình và chung thủy.

Về công tác xây dựng gia đình văn hoá: Ngay từ đầu năm, UBND Xã tổ chức, triển khai thực hiện công tác gia đình theo kế hoạch giao; hướng dẫn các xóm đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình đạt chuẩn văn hoá năm 2024 gồm: 940/1092 hộ.

2. Kết quả đạt được.

Công tác tuyên truyền

Tuyên truyền lồng ghép triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương. Đồng thời, lồng ghép các nội dung sinh hoạt liên quan đến công tác gia đình; đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét, công nhận gia đình văn hóa; xóm văn hóa. Tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình, tiên tiến.

-Triển khai tuyên truyền dưới nhiều hình thức như thông qua tuyên truyền qua các tài liệu, khẩu hiệu, băng zôn; các buổi hội nghị hay lồng ghép với phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, xây dựng Quy ước. Công tác gia đình đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng "gia đình, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc".

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

Trên địa bàn xã có 01 công chức văn hóa xã kiêm nhiệm thực hiện công tác gia đình, năm 2024 tham dự 01 lớp tập huấn công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình do tỉnh tổ chức.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

+ Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã luôn quan tâm chỉ đạo về việc thực hiện phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thông qua các hoạt động công tác gia đình và việc phòng, chống bạo lực gia đình đã tạo được sự chuyển biến khá rõ nét. Đặc biệt là tạo nên sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các ban ngành, đoàn thể, các chi bộ trong việc triển khai thực lồng ghép vào các hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào “Xây

dựng nông thôn mới”.

2. Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình

- Trong năm 2024 trên địa bàn xã không có vụ bạo lực gia đình nào xảy ra. (Có biểu tổng hợp kèm theo)

3. Kết quả triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Ngay từ đầu năm UBND xã Thanh Định đã triển khai cho các xóm đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gắn với đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và Nghị định số 86/2024/NĐ của Chính phủ. Luôn tuân thủ chặt chẽ quy trình đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa. Đưa tiêu chí bình đẳng giới, gia đình không bạo lực vào bình xét các danh hiệu văn hoá nhằm đạt được mục tiêu gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Kết quả 07/09 xóm đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí đạt 86,08%; 940/1092 hộ đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa đạt 86.08%.

Thường xuyên viết bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử xã, Đài truyền thanh xã, trong các bản hương ước được niêm yết công khai tại các nhà văn hóa thôn. Tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sân khấu hóa, hội thi, hội diễn, định kỳ đưa nội dung vào sinh hoạt tại các xóm, các chi bộ, các câu lạc bộ và các đoàn thể theo chủ đề chung ứng xử trong gia đình: Ứng xử của các mối quan hệ trong gia đình; ứng xử vợ chồng “chung thủy, nghĩa tình”; ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu “gương mẫu, yêu thương”; ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà “hiếu thảo, lễ phép”; ứng xử của anh, chị, em “hòa thuận, chia sẻ”...nhằm nâng cao kiến thức cho người dân về thực hiện Luật PCBLGD; đặc biệt giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại các xóm có đầy đủ kiến thức kỹ năng, tư vấn hòa giải và xử lý kịp thời trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng trong các đợt cao điểm vào các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia 3 phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (tháng 11).

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

Trong năm 2024, công tác gia đình trên địa bàn xã đã nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp trên, của Đảng ủy, HĐND xã Thanh Định. Các tổ chức Hội, đoàn thể xã đã tích cực triển khai các hoạt động công tác gia đình góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn về vai trò của công tác gia đình và chuyển đổi hành vi về bạo lực gia đình.

Khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế như: Ban chỉ đạo công tác gia đình trong công tác kiểm tra giám sát chưa được thường xuyên và kịp thời. Kinh phí đầu tư cho hoạt động phong trào còn hạn chế, nhân sự cho công tác phòng chống bạo lực gia đình kiêm nhiệm nên đôi lúc báo cáo chưa kịp thời. Sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền chưa được thường

xuyên và chặt chẽ.

VI. NHIỆM VỤ, GIÁP PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2025

a. Phương hướng, nhiệm vụ

Tăng cường công tác phối kết hợp với UBMT tổ quốc và các đoàn thể xã trong việc tuyên truyền về công tác gia đình.

Tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật; Tuyên truyền và vận động sâu rộng để cán bộ công chức hiểu rõ vai trò vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới kế hoạch hóa gia đình phòng ngừa những tệ nạn tiêu cực xâm nhập vào đời sống gia đình và nội dung của chủ đề nếp sống văn minh đô thị.

b. Giải pháp thực hiện

BCĐ Công tác gia đình tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Thường xuyên rút kinh nghiệm và làm tốt công tác kiểm tra giám sát các hoạt động trong công tác gia đình tại địa phương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nghiêm khắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực, phòng chống bạo lực gia đình; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và công tác khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác gia đình.

Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân một cách sâu rộng, lồng ghép qua các cuộc họp xóm thông qua các buổi hội nghị giao ban, cần có biện pháp xử phạt hơn nữa nếu có đối tượng vi phạm.

VII.KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình cấp xã, xóm.

Bổ trí kinh phí hoạt động dành cho Ban chỉ đạo cấp xã.

Trên đây là báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024 của UBND xã Thanh Định./.

Nơi nhận:

- Phòng VH TT huyện Định Hóa;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã;
- Lưu, VP, VH XH.

CHỦ TỊCH

Phùng Văn Đăng

